

**CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ MÃ NGÀNH  
7510301 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1728 /QĐ-ĐHBD ngày 30 tháng 12 năm 2022  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương)*

STT	Chủ đề Chuẩn đầu ra	Mã hóa	Ghi chú
<b>1. Kiến thức:</b>			
1	<b>Khái quát hoá</b> những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; <b>vận dụng</b> các kiến thức trên để lý giải những vấn đề đặt ra trong khoa học và đời sống. <b>Phát triển</b> trí lực và thể lực đáp ứng yêu cầu trong học tập và lao động.	PLO.1	
2	<b>Trình bày</b> và <b>giải thích</b> được kiến thức cơ bản về lĩnh vực điện – điện tử	PLO.2	
3	<b>Hiểu</b> và <b>áp dụng</b> đúng các quy trình trong lĩnh vực điện – điện tử	PLO.3	
4	<b>Thiết kế</b> và <b>triển khai</b> các dự án trong lĩnh vực điện – điện tử	PLO.4	
<b>2. Kỹ năng</b>			
1	<b>Thực hiện</b> việc thu thập và phân tích thông tin để <b>giải quyết</b> các vấn đề phức tạp phát sinh trong lĩnh vực điện – điện tử	PLO.5	
2	<b>Xây dựng</b> các ý tưởng sáng tạo, <b>phát triển</b> các dự án khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực được đào tạo, có khả năng tự <b>tạo việc làm</b> cho bản thân và cộng đồng	PLO.6	
3	<b>Đánh giá</b> một cách toàn diện và <b>dẫn dắt</b> chuyên môn để xử lý các vấn đề liên quan về lĩnh vực điện – điện tử trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.	PLO.7	

STT	Chủ đề Chuẩn đầu ra	Mã hóa	Ghi chú
4	<b>Đạt</b> chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; giao tiếp cơ bản bằng một ngoại ngữ 2.	PLO.8	
5	<b>Thực hành</b> phối hợp các kỹ năng để <b>kiến tạo</b> thương hiệu bản thân.	PLO.9	
<b>3. Năng lực tự chủ, trách nhiệm, thái độ đạo đức và khả năng phát triển chuyên môn:</b>			
1	<b>Thể hiện</b> khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; <b>thích nghi</b> với môi trường làm việc; <b>sẵn sàng</b> chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. <b>Hình thành</b> khả năng nghiên cứu và học tập thường xuyên, suốt đời.	PLO.10	
2	<b>Tổ chức</b> các hoạt động: Lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể để đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.	PLO.11	
3	<b>Tôn trọng</b> pháp luật, văn hóa trong tổ chức; <b>thể hiện</b> tinh thần trách nhiệm; kỷ luật, lối sống tích cực, hướng về cộng đồng.	PLO.12	

Danh sách bao gồm 12 chuẩn đầu ra